

ร.ว.ศ.ร.ลงนามในหนังสือถึง สทศ. ขอยกเลิกสอบ O-NET ป.6, ม.3

นำเสนอเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ร.ว.ศ.ร.ลงนามในหนังสือถึงผอ.สทศ. ขอยกเลิกการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยมีเนื้อหา ดังนี้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ สอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๒๐๗๗



กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ สอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผล ที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล และศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักทดสอบทางการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๓

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [ศธ.360 อองศา](#)

ด้าน ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา ของ สพฐ. ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก [Wisanu Sapsombat](#) เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้

#รมว.ศธ.มีนโยบายยกเลิกการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก.....!!
รมว.จึงได้ลงนามในหนังสือถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อทราบ
และให้สถาบันทดสอบฯ ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ
พิจารณา
ดังนั้น....

1. รอฟังคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไปว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกอย่างไร
หรือจะดำเนินการตามนโยบายหรือไม่อย่างไร
2. ถ้ายกเลิกจริง สถาบันฯ ก็คงจะมีหนังสือตามมติบอร์ดแจ้ง รมว. และแจ้งให้ทราบทั่วกันต่อไป
3. หรืออาจจะมีแนวทางดำเนินการอื่นๆ ต่อไป

#สรุปตอนนี้ คือ **“ยังไม่มิตีว้ายกเลิกสอบ หรือ คำสั่งใดๆว่าเลิกสอบ”**

ขอบคุณที่มาจากเฟซบุ๊ก [Wisanu Sapsombat](#)